
Welsh Young Liberals Report 
 
This year we have been more busy than last year as many of you could expect with a general election. 
 
We campaigned hard across a few constituencies and got some really good results and even a Lib 
Dem MP returning to Wales in a General election for the first time since 2017. 
The election took a lot of effort and our thanks go out to everyone who helped out in any way in Wales.  
Our congratulations go out to Cardiff, Swansea, Powys and Ceredigion on their results and for their 
efforts during the campaign. 
A special congratulations to David Chadwick for becoming the MP for Brecon Radnor and Cwm Tawe. 
 
Within the Welsh Liberal Democrats we now hold seats on every single committee and hope to get 
those seats to be extended voting rights in the near future. This has been a massive achievement of 
this executive and we are proud with our relationship building within the Welsh Party. 
 
We did not have the chance to get any policy through spring conference but are hoping to get more 
Welsh Young Liberal policy through our autumn conference. 
 
Looking forward to our annual general meeting we are looking to pass a number of amendments to 
the constitution in order to make the exec run more efficiently and deliver more for our members in 
Wales. These however may not come into effect before the elections and therefore we will be advising 
that we discuss our options in regard to this. 
 
Within YL we have started to rebuild bridges after the winter conference in order to allow more 
cooperation within the Young Liberals as a whole. We hope that with this we can see a closer 
relationship between our two organisations and ensure the smooth running of the Young Liberals as a 
whole. 
 
During the Royal Welsh and Eisteddfod we where unfortunate with the timing of the election and 
therefore not able to get out the campaign material desired but are leaving it as a top objective moving 
forward. 
 
Freshers is going to be a great success and thank you to the Branch Development Officers for their 
help and communication in making this possible with cooperation and cohesion across the nation. 
 
We are looking forward to next year and building up our capacity for the Welsh Senedd elections in 
order to get the Lib Dems back and fighting in Wales once again. 
 
Many thanks, 
 
The WYL Exec 
 
 
 
 



Adroddiad Rhyddfrydwyr Ifanc Cymru 
 
Yr ydym ni wedi bod yn brysurach eleni o’i gymharu â’r flwyddyn diwethaf fel y byddech yn disgwyl 
gydag etholiad cyffredinol. 
 
Buom ni’n ymgyrchu’n galed ledled ambell i etholaeth a fe welon ni ganlyniadau ardderchog a hyd yn 
oed AS Democratiaid Rhyddfrydol o Gymru yn dychwelyd i San Steffan am y tro cyntaf ers 2017. 
Fe gymrodd yr etholiad lawer o ymdrech ac mae ein diolch yn fawr i bob unigolyn a gyfranodd i’n 
hachos yng Nghymru. Hoffwn longyfarch Caerdydd, Abertawe, Powys a Cheredigion ar eu 
canlyniadau ac eu hymdrechion yn ystod yr ymgyrch. 
Llongyfarchiadau arbenning i David Chadwick ar ddod yn AS ardal Aberhonddu, Maesyfed a Chwm 
Tawe. 
 
O fewn Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, yr ydym yn meddu ar sedd ar bob pwyllgor a gobeithiwn i ni 
gael hawliau pleidleiso ym mhob pwyllgor yn fuan. Y mae hyn wedi bod yn orchest a hanner o’r 
weithrediaeth yma ac yr ydym yn ymfalchïo yn ein ymgais i adeiladu pontydd o fewn y Blaid Gymreig. 
 
Ni chawsom y cyfle i gael unrhyw bolisïau drwy Gynhadledd y Gwanwyn serch hynny, yr ydym yn 
gobeithio i gael mwy o bolisïau gan Rhyddfrydwyr Ifanc Cymru drwy ein Cynhadledd yr Hydref. 
 
Gan edrych ymlaen i’n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, edrychwn ni i basio nifer o newidiadau i’r 
cyfansoddiad er mwyn rhedeg y weithrediaeth yn fwy effeithlon a rhoi mwy i’n aelodau yng Nghymru. Y 
mae posibl na fydd y rhain yn cael eu pasio cyn yr etholiadau felly bydden ni’n awgrymu i ni drafod ein 
opsiynau parthed i hyn. 
 
O fewn y Rhyddfrydwyr Ifanc, dechreuon ni adeiladu pontydd ar ol Cynhadledd y Gaeaf er mwyn 
galluogi mwy o gydweithredu o fewn y Rhyddfrydwyr Ifanc ar y cyfan. Hoffwn ni gario ymlaen cryfhau y 
berthynas rhwng ein dau fudiad er mwyn sicrhau ein bod yn cael y canlyniadau gorau. 
 
Yn ystod y Sioe Frenhinol a’r Eisteddfod, o achos amseru anghyfleus yr etholiad cyffredinol, ni fuon 
ni’n llwyddianus yn cael ein deunyddiau ymgyrchu a hoffwn ni ond mae’n flaenoriaeth yn symud 
ymlaen. 
 
Mi fydd Wythnos y Glas yn llwyddiant ysgubol a diolch yn fawr i’n Swyddogion Datblygu Canghennau 
am eu cymorth a’u cyfathrebu am wneud hyn yn bosibl gyda chydweithrediad a chydlyniad ledled eu 
gwlad. 
 
Edrychwn ymlaen i’r flwyddyn nesaf i adeiladu ein capasiti ar gyfer Etholiadau Y Senedd a chael y 
Democratiaid Rhyddfrydol ar flaen gwleidyddiaeth Cymru unwaith eto. 
 
Llawer o ddiolch, 
 
Gweithrediaeth RhIC 


